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รายงานการประชุมปกติสโมสรฯ ประจ าปี  2567 - 2568   คร้ังที่  7/ 2567 - 2568 
วนัองัคารที่  10  กันยายน  2567 ณ  ห้องประชุมช้ัน 3  ส านักงานตลาดศรีเมือง 

------------------------------------------------- 
เวลา  20.00 น.    ประธานเคาะฆ้อง และกล่าวเปิดประชุม (นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม           
1.นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ    2.อน.ชยัยงค ์ นนัทชยัพร 
3.ผชภ.ปฐมพร  เจียสกุล   4.อน.วิเชียร  คุตตวสั 
5.อน.วิชยัดิษฐ ์ จนัทร์ปิตุ   6.อน.ศิริลกัษณ์  วรรณเทวี  
7.อน.ประลอง  โชติศิริคุณวฒัน์  8.อน.มนตช์ยั  จิตติเลิศวฒิุ 
9.อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์  10.รทร.อุมา  พลอยบุตร์   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  (ทางไลน์)   
  1.อน.นพ.อนุชิต  นิติธรรมยง  2.อน.กรรณิกา  นุชประสิทธ์ิ    

3.อน.ปิยนุช  ภู่สวสัด์ิ   
 

ปฏิคมแนะน าแขกเยีย่มสโมสร (อน.ปราโมทย ์ อานามวฒัน์) 
  1.อน.นพ.กมิล  ป้ันประสงค ์   2.แอนน์นฤมล  โชติศิริคุณวฒัน์  
  3.แอนน์ประนอม  นนัทชยัพร  4.สุภาพบุรุษพนมยทุธ  เมืองเกษม 
 

วาระที่  1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ   
     1.สโมสรไดส้ั่งซ้ือเข็มโปลิโอ    ตามโครงการการรณรงค์บริจาคกองทุนโปลิโอพลสั                     
ภาค 3330 กิจกรรม  EPN Pin  จ านวน 50 อนั ราคาอนัละ 99 บาท  เป็นเงิน 4,950  บาท ภาค                             
น าเงิน 80 บาทต่อเขม็  เขา้กองทุนโปลิโอ ในนามสโมสรท่ีซ้ือเงิน จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วม
ซ้ือ Pin เพื่อสนับสนุนลดและยุติโรคโปลิโอ  ซ่ึงเป็นหน่ึงเป้าหมายหลักของโรตารีสากล                       
ท่ีก าหนดเป็นแผนปฏิบติัไวห้ลายปีท่ีผ่านมา ภาคท าเป็นเส้ือจ าหน่าย  ส่วนปีน้ีท าเป็น Pin หรือ
เขม็ ใชป้ระดบับนเส้ือสูทและเนคไท  
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     2.สโมสรโรตารีแก่นจนัทน์สนบัสนุนเยาวชน เขา้รับการอบรมผูน้ าไรล่าของภาค 3330  
จ านวน 8 คน จาก2 กลุ่ม 

2.1 สนบัสนุนงบประมาณลงทะเบียน โดยส่งอินเทอร์แรคเตอร์ โรงเรียนวดัน ้ าพุ
จ านวน 7 คน เขา้รับการอบรม คนละ  2,300 บาท  เป็นเงิน 16,100 บาท 

2.2  อน.อภิวฒัน์  ปธ.พฒันาบริการเยาวชนของสโมสร ส่งบุตรสาวเขา้รับการ
อบรม  และจ่ายค่าลงทะเบียนเอง 2,300  บาท  ทั้ง 2 กลุ่ม ไดช้ าระเงิน โอนเขา้บญัชีไรล่าแลว้  
แต่เอกสาร   อินเทอร์แรคเตอร์โรงเรียนวดัน ้ าพุจ านวน 7 คน อยูร่ะหว่างแจง้แกไ้ขลงทะเบียน
ในแพลตฟอร์ม  โดยมอบ อน.ปฐมพร  เป็นผูดู้แลด าเนินการ            

3. สโมสรโรตารีนครปฐม  เชิญสมาชิกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ร่วมงานฉลอง
ครบรอบการสถาปนาสโมสร 55 ปี ในวันท่ี 11 กันยายน 2567  เวลา 17.30 น. ณ ศูนย์
ศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์  จังหวดั
นครปฐม   

ตอบรับ แจ้งเข้าร่วมจ านวน 10  คน  ได้แก่  
1. นย.พิสมยั  จนัทร์ปิตุ     2. อน.วิชยัดิษฐ ์ จนัทร์ปิตุ 
3.ผชภ.ปฐมพร  เจียสกุล     4.อน.วิเชียร   คุตตวสั 
5.อน.ชยัยงค ์ นนัทชยัพร   6.อน.ศิริลกัษณ์  วรรณเทวี 
7.อน.ปิยนุช  ภู่สวสัด์ิ     8.แอนน์กอบแกว้  คุตตวสั 
9.แอนน์ประนอม  นนัทชยัพร   10.รทร.นนัทิพร  วรรณเทวี 
- การแต่งกาย  :  สูทสโมสรเส้ือเหลืองปกม่วง 
- สโมสรร่วมบริจาคโครงการส่งมอบเคร่ืองมือแพทยเ์คร่ืองฟอกไตฯ ของสโมสรโรตารี

นครปฐม  จ านวน  2,000  บาท 
- เลขานุการแจ้งข่าวสาร (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)   

   - ผชภ.ปฐมพร  ไดรั้บ  E – mail  จากสโมสรโรตารีราชบุรี  ขอเชิญร่วมพิธีเปิด
งานนมสัการปิดทองถ ้าฤษีเขางู  ท่ีถ ้าฤษีเขางู จ.ราชบุรี วนัพฤหสับดีท่ี 26 กนัยายน 2567  เวลา 
14.00 น. 
 

วาระท่ี 2      รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  6/ 2567 – 2568 
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            - ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมแล้วไม่มีการแก้ไข   จึงมีมติรับรอง
รายงานการประชุม  คร้ังท่ี 6/ 2567 - 2568 
 

วาระที่  3      เร่ืองพจิารณา / เร่ืองสืบเน่ือง 
         1.โครงการโคกหนองนาโรงเรียนวดัน ้าพุ   

-  อน.วิชัยดิษฐ์  วตัถุประสงค์ของสโมสร  ส าหรับโครงการโคกหนองนา  คือ  
ตอ้งการใหท้างโรงเรียนวดัน ้าพุท า  2  เร่ือง  ไดแ้ก่ 

1.ลักษณะกายภาพของพ้ืนท่ี   มีพ้ืนท่ีจ านวนเท่าไหร่  และวางงานอะไรบ้าง                    
ในพ้ืนท่ี  อาทิ  ท่ีปลูกขา้ว  ท่ีปลูกพืชสวน  ท่ีเล้ียงสัตว ์  

2.กิจกรรม  ตอ้งการทราบว่ากิจกรรมท่ีจะท าในปีน้ีมีอะไรบา้ง  เช่น กิจกรรม 
ปลูกขา้ว   การปลูกพืชสวนครัว  เล้ียงสัตว ์ เล้ียงไส้เดือน   

ทั้งน้ี  ต้องการให้เกิดความชัดเจนทั้ ง 2 เร่ือง  เพ่ือจัดสรรงบประมาณ  ซ่ึงท่ี                     
ผ่านมายงัสรุปไม่ได ้ โดยทางโรงเรียนท าส าเร็จไปแลว้คือระบบน ้า  และท่ีผ่านมาไดป้ระสาน
อยา่งต่อเน่ือง  แต่ดว้ยทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนจึงด าเนินการเท่าท่ีสามารถท าได ้ 
โดยขณะน้ีทางโรงเรียนมีความตอ้งการในเร่ืองของรถแบคโฮ  เพ่ือปรับพ้ืนท่ีใหเ้รียบร้อยก่อน 

- เสนอ อน.นคร และ รทร.ทนงศกัด์ิ  ช่วยในเร่ืองของรถแบคโฮ  ซ่ึงรอในช่วง
กลางเดือนหรือส้ินเดือนวา่รถของท่านใดจะวา่ง 

- ส่วนงบประมาณท่ีจะท ากิจกรรม  คงต้องรอดูว่าเงินสโมสรจะเข้าเม่ือไหร่                   
ท่ีจะสามารถช่วยทางโรงเรียนได ้ จึงจะช่วยส่งเสริมต่อไป 

- นย.พิสมัย  เน่ืองจากทางโรงเรียนมีภารกิจหลายดา้น  ทางสโมสรจะปรับการ
ด าเนินการโครงการโคกหนองนาใหเ้หมาะสมต่อไป  และสัมพนัธ์กบังบประมาณของสโมสร 

2.การอบรมไรล่า  (วันที่  19 - 22  ตุลาคม  2567 ) 
- อน. ปฐมพร   ขณะน้ีเปิดรับสมคัรมา 10 วนั  จ านวนผูส้มคัร 70  กว่าคนโดยตั้ง                   

เป้าไว ้ 300 - 350  คน  ซ่ึงการตอบรับถือว่าดี  โดยเหลือเวลาอีก 20 วนั อาทิตยท่ี์ผ่านมา                           
ผม และ อน.ประลอง ไดไ้ปดูพ้ืนท่ี  ถือว่ามีความพร้อม  และในวนัท่ี  23  กนัยายน  2567 ทาง
โรตารีนิวส์ไทยแลนด ์ ไดเ้ชิญไปออกอากาศ   

นอกจากน้ี  ได้ท าหนังสือขอความร่วมมือไปยงัหลายหน่วยงานเพ่ือขอความ
ร่วมมือดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ 
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1.เทศบาลเมืองราชบุรี  เพื่อขอรถรับ - ส่ง  ผูม้าร่วมโครงการในวนัท่ี  19  และ
วนัท่ี  22  ตุลาคม  2567   

2.นายกเทศบาลต าบลหลกัเมือง     3.มูลนิธิประชานุกูล   
 

3.โครงการบ้านปันสุข     
- อน.ปฐมพร  รายงาน คณะด าเนินงาน ประกอบด้วยประธาน อน.ณัฐพร ,                      

อุปนายก อน.ประลอง  ผชภ. ปฐมพร ส ารวจเพ่ิมเติมคร้ังท่ี2  มี อ.ประจกัษ ์หวัหนา้ครูท่ีปรึกษา
น าส ารวจแลว้  โดย อน.ณฐัพร  ประธานโครงการจะสรุปขอ้มูลมาแจง้นายกอีกคร้ัง   

- อน.ประลอง  เสนอ  ให้ทางโรงเรียนท าหนังสือขอความร่วมมือจากกองพล
พฒันาท่ี  1 สนบัสนุนก าลงัพลในการก่อสร้าง 

 

4.โครงการ  Safe road  Safe life   
- นย.พิสมัย :  การประชุมคร้ังท่ีแลว้ อน.วิชยัดิษฐ์  ไดแ้จง้ประสาน คปพ. เร่ือง

โครงการท่ีจะอบรม  ซ่ึงไดรั้บไวพิ้จารณาในส่วนท่ีจะจดัอบรม ขอ้มูลเม่ือปีท่ีแลว้ นายกไดรั้บ
มอบใหเ้ป็นประธานเยาวชน  และไดติ้ดตามโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ โครงการพี่พานอ้งขา้ม
ถนน ของสโมสรอินเตอร์แรคค์โรงเรียนวดัน ้ าพุท าโครงการน้ีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีแผงกั้น
หลอดไฟ  ไม่ปรากฎสัญญานไฟกระพริบเขตสัญญาณความปลอดภยั ไม่มี ซ่ึงจะเขา้ไปส ารวจ
อีกคร้ัง  และจะรายงานใหท้ราบต่อไป 

- อน.ปฐมพร   โครงการ  Safe road  Safe life  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการลงพ้ืนท่ี
ส ารวจความตอ้งการเพ่ิมเติม 

5. นายกพิสมัย   ศูนย์ CSR. ราชบุรี  ประธานคือคุณจิราวุฒิ  แซ่ตั้ ง  ซ่ึงเป็น
ประธานอินเตอร์แรคคภ์าค  ไดท้ าหนงัสือไปท่ีมูลนิธิสโกลารส์  ออฟ ซัสทีแนนซ์ เพื่อขอรับ
การสนบัสนุนขา้วโพดกระป๋อง (500 กรัม/1 กระป๋อง) จ านวน 40 พาเลท (80,000 กระป๋อง)  
แจง้สโมสรทราบเพ่ือกระจายส่งมอบต่อ 

นายกไดแ้จง้ขอรับการสนบัสนุน จ านวน 1 พาเลท  (2,000 กระป๋อง) เพื่อน าไป
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัน ้ าพุ , สโมสรอินเทอร์แรคท์, องค์กรดูแล
ผูด้อ้ยโอกาส. องคก์รท่ี สมาชิกมีความประสงค์จะไปมอบ  วดั หรือการน าไปประกอบอาหาร
เพ่ือท าบุญต่างๆ 



5 
 

- ผชภ.ปฐมพร  ขณะน้ีข้าวโพดกระป๋องดังกล่าวอยู่ท่ีบ้านของ อน.ชัยยงค์                         
ซ่ึงจะมีการส่งมอบในวนัท่ี 26 กนัยายน 2567  โดยขอมติท่ีประชุมวา่จะมอบจ านวนเท่าไหร่ให้
โรงเรียนวดัน ้าพุ 

มติท่ีประชุม   มอบโรงเรียนวดัน ้ าพุส่วนหน่ึง  โดยให้โรงเรียนวดัน ้ าพุมารับและ
ถ่ายภาพในวนัท่ี  26  กนัยายน  2567  นอกจากนั้นพิจารณาใหเ้หมาะสม ในโอกาสต่อไป 

 

วาระที่ 4  รายงาน และ/ หรือ น าเสนอเกีย่วกบักจิกรรมของแต่ละฝ่าย    
    - อน. ปฐมพร   การประชุมคร้ังต่อไป แกเ้ป็น วาระท่ี 4  รายงาน และ/ หรือ 
น าเสนอเก่ียวกบัการบริหารจดัการพฒันาองคก์ร 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ 
       4.1 ประธานฝ่ายบริหารจัดการสโมสร (อน.ชยัยงค)์    

นย.พสิมัย  เสนอท่ีประชุม 
4.1.1  เสนอท่ีประชุมร่วมพิจารณา ประกอบเอกสารการประชุมหมายเลข 1 เร่ือง

เป้าหมายมาตรฐานการด าเนินงานองคก์รสโมสรโรตารี ตามโรตารีสากลก าหนด  และใชเ้ป็น
เกณฑป์ระเมินผลประจ าปี และสโมสรรายงานในการเยีย่มอยา่งเป็นทางการของผูว้า่การภาค
ก าหนดไว ้26 ขอ้ ขอใหค้ณะกรรมการฝ่ายทุกฝ่ายดูวา่ใน 26 ขอ้ อยูใ่นความรับผิดชอบขอ้ใด  
ขอใหด้ าเนินการและสมาชิกร่วมก าหนดเป้าหมาย  อยา่งนอ้ยสโมสรตอ้งด าเนินการขั้นต ่า13 
ใน 26 ขอ้ โดยขอใหศึ้กษาขอ้มูลและน ามาทบทวนปฏิบติั ประกอบการติดตามงาน ในการ
ประชุมคร้ังต่อต่อไป  

4.1.2  เดือนแห่งการรณรงค์บริจาคเขา้มูลนิธิรายงานการบริจาคของสมาชิกเขา้
มูลนิธิโรตารีรายบุคคลตามเอกสารประกอบการประชุมท่ี 2 เชิญชวนให้สมาชิกบริจาค  บาง
ท่านบริจาคเพ่ิมเติมอีกนิดก็จะยกระดบัเข็มการบริจาคสูงข้ึน  ระดบัเข็มการบริจาคปรากฏใน
ขอ้มูลเอกสารหมายเลข 2 ส่วนทา้ย 

4.1.3 มอบหมายหนา้ท่ี การดูแล ใหค้  าปรึกษา ติดตามงานสโมสรในอุปถมัภ ์
1) อน.ปฐมพร รับผิดชอบงานสโมสรโรทาแรคทชุ์มชนศรีเมือง 
2) อน.ปิยนุชรับผิดชอบงาน RCC ชุมชนศรีเมือง 

4.1.4 ก าหนดการประชุมสโมสร  คร้ังท่ี 8 ในวนัองัคารท่ี 17 กนัยายน  2567  
 ใหเ้ชิญสโมสรท่ีแก่นจนัทน์อุปถมัภเ์ขา้ร่วมการประชุม และบรรจุในวาระการประชุม เพ่ิม 
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1) วาระ สโมสรโรทาแรคทชุ์มชนศรีเมืองในอุปถมัภส์โมสรโรตารี                   
แก่นจนัทน์ 

2) วาระ RCC ชุมชนศรีเมือง ในอุปถมัภส์โมสรโรตารีแก่นจนัทน์ 
4.1.5  การท าธรรมนูญฯสโมสรตามกรอบโรคตารีสากล  การท าขอ้บงัคบัสโมสร

ให้เป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัธรรมนูญสโมสรในส่วนธรรมนูญน้ีทุกสโมสรจะเหมือนกัน
ต่างกนัท่ีขอ้บงัคบัตามบริบทสโมสร 
ท่ีประชุม: มีมติให้ประลองประสานขอ้มูลขอ้บงัคบัของสโมสรปีท่ีผ่านมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง และ
จะแต่งตั้งคณะท างานต่อไป 

4.1.6 จะมีการปรับโครงการกิจกรรม ใหเ้หมาะสมกบัจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
ดว้ยสโมสรมีกิจกรรมการเบิกจ่ายบ าเพญ็ประโยชน์เร่งด่วนช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ตาม
สถานการณ์ปัจจุบนัและการส่งมอบโครงการโกลบอลแกลนท ์
โดยจะเสนอโครงการใหพ้ิจารณาในการประชุม Club  Essembly   

4.1.7 การติดตามการบริหารงานภาพลกัษณ์ ปรากฎวา่ เฟสบุ๊คของสโมสร  ยงัขาด
การเผยแพร่  ขอให้มีการขบัเคล่ือนประชาสัมพนัธ์  โดย 2  เดือนท่ีผ่านมา  การประชาสัมพนัธ์
น้อยมาก แทบจะไม่มีทั้งท่ีสโมสรมีการด าเนินงานบ าเพญ็ประโยชน์ จุดแข็งหน่ึงของสโมสร 
และภายนอกทราบคือดา้นประชาสัมพนัธ์  เป็นท่ีรู้ว่ามีมืออาชีพในสโมสรจ านวนมาก  ขอให้
ประธานภาพลกัษณ์มอบหมายหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบด าเนินการต่อไป เพราะจะส่งผลว่าขาดการ
ด าเนินงาน  เน้ือหาการลงขอให้มีเน้ือหาสมบูรณ์ 5WH ภาพสอดคลอ้งตรงประเด็นตามล าดบั
ความส าคญัเฟสบุ๊คของสโมสร  ใหต้รวจสอบเน้ือหากองทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 มติท่ีประชุม   งานภาพลกัษณ์  เฟสบุ๊คมอบให ้ผชภ. ปฐมพร เป็นผูด้  าเนินการ             
       4.2 ประธานฝ่ายพฒันาสมาชิกภาพสโมสร  (อน.ปิยนุช)   -ไม่มี 
       4.3 ประธานฝ่ายมูลนิธิสโมสร (อน.ศิริลกัษณ์)              -ไม่มี 
       4.4 ประธานฝ่ายภาพลกัษณ์สโมสร (อน.มนตช์ยั)           -ไม่มี 
       4.5 ประธานฝ่ายบ าเพญ็ประโยชน์ (อน.สัมพนัธ์)            -ไม่มี 
       4.6 ประธานอนุกรรมการพฒันาเยาวชน ชนรุ่นใหม่ (อน.อภิวฒัน์)   -ไม่มี 
       4.7 ประธานอนุกรรมการโกลบอลแกรนท/์ขาเทียม/ต่างประเทศ (อน.สมภพ)  -ไม่มี                        

            4.8 เหรัญญิก   (อน.กรรณิกา)      -ไม่มี   
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วาระที่ 5    เร่ืองอ่ืนๆ   
      5.1 อน.ปฐมพร    ตามท่ีสโมสรได้จัดงานระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือน ้ าท่วม                         
โดยได้ส่งเงินไปท่ีสโมสรโรตารีสุโขทัย  ซ่ึงวนัน้ีนายกสโมสรโรตารีสุโขทัยได้ส่งภาพ                        
การลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  ตามท่ีแจ้งให้ทุกท่านทราบว่ามีการจดัท าถุงน ้ าใจ                  
ซ่ึงเป็นถุงของโรตารีแก่นจันทน์ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยท่ีต าบลปากพระ  และต าบล                               
บา้นสวน จ.สุโขทยั   
 

เวลา  21.00  น. ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
 

 
ลงช่ือ...............................ผูบ้นัทึกการประชุม    ลงช่ือ................................. ตรวจรายงาน         
    (นางสาวสุจิตรา  เนตรอุบล)              (อน.กญัญลกัษณ์  บุญส่ง)  
           เจา้หนา้ท่ีสโมสร            เลขานุการสโมสร 
 
 
 
                  ลงช่ือ.....................................ประธานท่ีประชุม 
                                                   (นย.พิสมยั  จนัทน์ปิตุ)   
                 นายกสโมสรโรตารีแก่นจนัทน์  ปี  2567 - 2568 
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